



**AH NGUYỄN NGỌC TIẾP (Paris):** Thành thật hoan nghênh sáng kiến các bạn đã khai sinh LTCC và nhất là công các bạn đang góp tài góp sức để nuôi dưỡng LT. Xin nhờ anh chuyển lời chào thân mến của Tiếp đến các bạn cũ mới nhé. Tiện đây xin gửi tạm 20 đô để đóng góp chút ít cho tờ LTCC và cầu chúc LT mãi mãi tồn tại ...

*Trên 15 năm mới gặp lại anh. Kỳ này anh qua Mỹ đi khá nhiều nơi, gặp nhiều bạn, và thấy cuộc sống bên này về nhiều mặt, khác với bên Pháp, anh lại có dịp dạo lại "ngón dân năm xata", "khi cao vút tận mây mờ" ... mong có dịp khác anh trở lại Cali, anh em không để thì giờ cuối tuần của anh "vô vị" đâu. Anh đã liên lạc và ủng hộ LT, LT sẽ đến với anh thường xuyên.*

#### **AH HOÀNG NGỌC ẨN:**

*Anh ủng hộ LT đều đều, quý hóa lắm. Đi khắp miền Đông rồi, qua miền Tây thăm một chuyến. Anh đọc bài anh BH trong LT 50 về Cali-Los Angeles, chắc anh cũng tin được phần nào cái lớn lao đẹp đẽ của vùng này, qua xem anh Hạp nói có đúng không.*

#### **AH NGUYỄN THANH TÙNG:**

*Đã nhận thư và check anh ủng hộ LT. Anh không nhận được những LT 48, 49, 50, không hiểu sơ suất tại*

*đâu, xin gửi những LT ấy cho anh hôm nay và điều chỉnh địa chỉ anh trong danh sách. Xin anh thông cảm.*

**AH BÙI DUY TU:** Tôi cảm ơn AH đã ghi tên tôi trên trang "Mối ghi vào danh sách AHCC". Tôi và gia đình tôi tới CA qua chương trình ODP vừa đúng một năm ...

*AH đã đến CA là nơi có nhiều đồng nghiệp, sẽ có nhiều cơ hội thăm hỏi nhau. Cảm ơn AH đã gửi chi phiếu ủng hộ LT. Sẽ gửi những LT trước số 50 đến AH sau. Địa chỉ mới của AH đã được cập nhật.*

#### **AH LÂM ĐỐC THƯỢNG:**

*Đã nhận chi phiếu của anh ủng hộ LT. Anh ở Atlanta một mình một cõi, qua Cali thăm một chuyến. Lâu lắm không có dịp gặp anh.*

**AH LÊ PHÁT TÂN:** ... Thật là cảm động, sau hơn 15 năm ở Việt Nam sống xa cách với gia đình Công Chánh, bây giờ sang đây hoàn toàn bỡ ngỡ mà được nối lại vòng tay ấm cúng với đại gia đình Công Chánh thì không có gì vui sướng hơn.

*Mừng anh đã đến San Jose với đông đủ gia đình (chị và 5 cháu) lại có dịp gặp anh trong buổi họp AH ở Sacramento ngày 14/10 vừa qua. Trên đường đi từ San Jose đến Saco anh đã được anh em đi cùng xe hướng dẫn về cuộc sống và công việc làm ở Mỹ, mong anh sớm ổn định và có công ăn việc làm cũng như việc học hành tốt cho các cháu.*

#### **AH BỬU ĐÓN:**

*Đã nhận được chi phiếu anh Nguyễn Hà Đoàn ủng hộ LT. Tiếc là vừa rồi anh qua Bắc Cali mà không xuôi xuống Nam Cali gặp anh em cho vui. Có lẽ anh là trong số ít AH chưa viếng thủ đô tị nạn Việt Nam. Tôi xin chuyển lời chào mừng của anh em bên đó đến anh Trịnh Ngọc Răng. Hôm anh Răng về (11-5-90), tôi và một số AH có đến phi trường LA đón, nhưng không được gặp mặt. Ngay cả các hãng truyền hình báo chí (khá đông) chuẩn bị ở phi trường để quay phim, phỏng vấn chen lấn nhau rồi cuối cùng cũng không gặp được anh Răng. Họ cho chị Răng và*

*các cháu lên lầu trên gặp anh Răng rồi họ đưa ra ngã sau, có lẽ vì lý do không cho báo chí phỏng vấn nhiều. Tôi về anh Răng điện thoại cho tôi, thấy anh cũng chưa được khoẻ lắm và cho biết là mấy ngày qua, trên đường về, quá mệt mỏi. Tôi cũng định tổ chức một buổi họp mặt AH để mừng anh Răng “thoát nạn”.*

#### **AH NGUYỄN VĂN HOA:**

*Đã nhận chi phiếu anh ủng hộ LT. Tôi cũng không hiểu vì sao LT49 không đến anh. Xin gửi một số khác đến anh để thay thế.*

#### **AH TRẦN NHƯ DIỆU (Spain):**

Rất vui mừng nhận được thư kèm theo LT49 và 50 cùng vài tập san và báo khác. Như giữa nắng hạ gặp mưa, mình đọc ngay suốt cả buổi chiều và những ngày sau ... Nhờ T lưu tâm nhắc anh Lý Đãi điều chỉnh lại tên mình bị bỏ sót trong danh sách ... Lâu nay cũng vắng tin bạn bè bên đó, có lẽ cuộc sống bận rộn làm cho anh em biếng viết thư.

*Diệu chưa thực hiện được chuyến qua thăm anh em này. Trong tương lai việc đó có thể đến cho Diệu. Hôm anh Đoàn Trinh Giác qua Spain có thăm Diệu, kể chuyện cho tôi về cuộc sống bên đó. Mong gặp lại Diệu những năm tới. Về LT thì năm tới anh em Bắc Cali phụ trách. Kể ra thì cũng chỉ cần vài ba anh em bỏ ít thì giờ và chịu khó làm việc tiếp tay cho nhau là phát hành được LT. Phần đánh máy, ấn loát thì có nhà in làm, đâu phải như lúc ban đầu phải làm mọi việc. Diệu yên tâm là LT chắc chắn còn sống với lứa tuổi mình, nghĩa là một vài thập niên nữa. Thân ái.*

**AH VĨNH ĐÀO:** ... Tôi chẳng may bị bệnh và phải vào bệnh viện một thời gian. Nay đã đỡ nhiều, tuy vẫn phải tiếp tục chữa trị ... Tôi đã nhận LT 50, do đó biết được tin tức anh em Công Chánh. Vì lý do sức khỏe nên tôi sẽ apply việc nhẹ để đi làm cho vui và có chút lợi tức.

*Anh đang bệnh, chưa có công việc mà gửi tiền ủng hộ LT, anh đừng á ngại về việc đó. Với phương tiện ở đây, để chữa trị, bệnh anh chắc sẽ chóng lành mạnh. Địa chỉ mới của anh đã được ghi trong trang cập nhật danh sách AH. Chúc anh mau chóng bình phục.*

#### **AH NGUYỄN VĂN KHOA (Canada):**

*Danh sách ủng hộ LT và số tiền tôi nhận và đã trả lời cho anh biết. Xin cảm ơn anh đã phân phối 60LT số 50 đến AH Canada. Một số AH vùng Toronto không nhận được LT, tôi đã gửi cho các AH ấy rồi.*

#### **AH PHAN QUANG NAM (TX):**

*Thư anh cho biết về AH Vĩnh Đào bị bệnh nặng phải vào bệnh viện, tôi đã chuyển đến một số AH thân với anh Đào thư của anh.*

#### **AH NGUYỄN QUANG BÊ:**

*Danh sách ủng hộ LT và chi phiếu đã nhận được và đăng trong LT51. Bài tường thuật về buổi họp ở Sacramento chưa nhận được. Cảm ơn anh.*

**Bà NGUYỄN DẦN (Bonn):** Tôi đã nhận được hai LTAH49 và 50 do bên Pháp ông Khúc Đản gửi sang. Tôi xin cảm ơn chư quý vị. Nay tôi gửi ủng hộ LT 20 mỹ kim. Cầu chúc LT trường thọ cho chúng tôi được đọc mãi mãi các bài viết rất hay.

*Xin cảm ơn cụ đã ủng hộ và khích lệ LTAHCC. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục phát hành và gửi LT đến cụ. Phần ủng hộ LT xin cụ đừng quan tâm. Cụ biểu tình ấy đủ rồi.*

**TH NGUYỄN MẬU THANH:** LTAHCC với chủ trương khiêm tốn của nó, ra đời được 15 năm nay, không quảng cáo, không bán lấy lời mà vẫn kiên trì giữ vững lập trường chân chính của nó và tồn tại cho đến ngày nay, xứng đáng là một liều thuốc bổ rất cần thiết để duy trì, thông cảm, an ủi, hướng dẫn và phát triển tâm hồn những ai hằng lưu tâm đến tiền đồ Đất Nước. Tôi không ở trong gia đình Công Chánh nhưng rất mến phục và tán thành chủ trương này.

*Bác Thanh, một thân hữu công chánh, là cựu viên chức Tổng Nha Công Vụ, đã trải qua bao nhiêu “triều đại”, di cư từ Bắc vào Nam (1954) rồi lại còn được chứng kiến trên 10 năm chế độ cộng sản.*

## AH NGUYỄN ĐỨC SÚY:

*Đã nhận chi phiếu ủng hộ LT. Kỳ rồi tôi có lên Sacramento họp mặt AH trên đó. Mẹ Hiệp và anh em Sacramento tổ chức đông đủ vui vẻ. Kỳ picnic ở Anaheim anh em dự cũng đông. LT51 sẽ ra vào cuối năm. Mong có dịp anh chị qua Cali thăm anh em. Rất tiếc là kỳ đi Canada không ghé Boston thăm các anh được.*

**AH NGUYỄN VĂN THỐNG:** ... Tôi được biết những người công chánh chúng ta có thành lập hội AH trong mục đích duy trì mối dây tình cảm cùng chung một mái trường, tôi xin tự giới thiệu là Nguyễn Văn Thống nhập học Kỹ sư công chánh năm 1973, ra trường năm 78. Xin ông vui lòng cho tôi biết thể thức nhập hội và nội qui như thế nào. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông.

*Trước hết xin lỗi đã chậm trả lời cho anh. Thư anh do AH Nguyễn Tấn Thọ chuyển đã lâu. Xin mừng anh đã liên lạc được với các bạn bên Australia. Đặc biệt anh là sinh viên hai chế độ (73-78), chắc anh có nhiều kỷ niệm về trường cũ. Qua đây bao lâu rồi mà anh đã phát triển nghề nghiệp và hội nhập với ngành nghề tại địa phương mau chóng. Xin mừng anh. Về hội AHCC thì không phải là một hội chính thức, chỉ là một tổ chức AH từ ngày xưa bên nhà, rồi qua đây tìm nhau, liên lạc qua LTCC. Có lẽ trong tương lai sẽ hợp thức hóa thành hội chính thức để các anh em trẻ có cơ hội tham gia xây dựng và đóng góp cho đất nước sẽ cần đến chúng ta. Anh đã được ghi vào danh sách AH và sẽ nhận được LT sắp tới. Cũng xin tin anh biết là bên Úc có cả 50 gia đình công chánh. Anh liên lạc với anh em ở địa phương (danh sách trong LT48 tôi sẽ cho anh). Phần ủng hộ LT thì tùy nghi thôi.*

**AH LÊ SÁU (Toronto):** Tổng số AH địa phương tính đầu ngón hai bàn tay mà chỉ có hai người nhận được LT do Montreal chuyển xuống ...

*Xin gửi đến &AH theo anh cho hay, LT50. Sự sơ suất không rõ vì sao mà các anh không nhận được LT. Chúng tôi sẽ điều chỉnh danh sách, nếu có sự thiếu sót. Xin anh em thông cảm.*

**AH PHAN ĐÌNH TĂNG ...** Các anh bên ấy siêng quá. Tổ chức họp mặt nhiều. AH bên này hơi lười, lâu lắm mới họp mặt mà cũng ít khi đông đủ ...

*Xin cảm ơn anh đã gửi bài "Đầu năm xin bói một quẻ" để bỏ vào LT Xuân cho có vẻ tết nhất, bài lại vui cho bà con cười ngày đầu năm để cả năm khỏi buồn phiền gì hết.*

**AH BỬU HẠP (từ Hong Kong):** Moa ở lâu quá, chán quá rồi, tính đi Singapore và trở về Cali trước Tết. Thế nào cũng gặp anh em trong dịp tất niên. Toa ráng ra số Tết nghe, đừng để anh em chửi moa tội nghiệp ...

*Moa đã ráng 15 năm, nay ráng thêm một chút có sao đâu. "Không mơ chợ cũng đông, vắng chợ chẳng bỏ không buổi nào",. Việc AH không có người này thì người khác lo, nhờ vậy mà LT sống mạnh khỏe lâu dài. Toa có ngại về trẻ bị bà xã phạt treo giò, đó mới là đáng sợ. Bà bài toa gửi sau gác lại qua đầu thập niên tới sẽ dang. Khen toa chịu khó đọc, viết ... cho đỡ buồn ở Hong Kong. Nhớ đem quà Hong kong về ăn tết với anh em.*

**AH NGUYỄN THÁI HAI.** Bài "Tôi vượt biên" của anh rất đáng được phổ biến cho anh em, để chia sẻ những năm sống gian nguy của anh chờ đợi, trốn tránh để vượt biên. Tiếc là LT đã đầy trang, xin gác lại LT sau. Xin anh thông cảm.

**AH HOÀNG ĐÌNH TUYẾN (Paris):** Tôi gửi theo đây hình phóng sự cuộc Thi Hoa Hậu 1990 tại Paris vừa qua ... Tôi chỉ có mộng phờ trương chiếc áo dài Việt Nam tại hải ngoại để các con em không chê rằng áo dài quê. Theo ý tôi, người con gái VN ít nhất cũng có một chiếc áo dài khi lên xe hoa ...

*Tập hình AH gửi rất đẹp, trình bày mỹ thuật, công phu. Hình ảnh các cô cũng như chiếc áo dài đầy màu sắc thật lộng lẫy, có chiếc có đến 5 màu (do Hương An, ái nữ của AH trình diễn). Làm sao tôi dám in đen trắng vào LT. Xin AH thông cảm, tôi chỉ xin in vài tấm để nói lên sự đóng góp của AH Paris vào văn hóa VN ở hải ngoại. Tôi sẽ trưng bày tập hình "MISS VIETNAM" trong dịp họp tất niên AH miền Nam Cali. LKT*

**AH BỬU ĐÔN:** Bản tin họp AH WDC, danh sách AH ủng hộ LT, check \$605, danh sách cập nhật, tôi vừa nhận được, theo các anh để cho chúng tôi tùy nghi trích một số tiền để tương trợ AH Nguyễn Văn Trương (cựu trưởng khu Nam), tôi xin trích \$150 và sẽ gửi cho AH Bửu Hiệp để gửi về giúp cụ Trương. Xin hoan nghênh AHDC ủng hộ mạnh mẽ LT. Riêng AH đã làm đại diện cho vùng thủ đô nhiều năm, nay đã tìm được người xứng đáng để "trao gán" trên quảng đường dài của AHCC. AH Đồng Sĩ Tụng mười mấy năm nay bận "công vụ hải ngoại", cứ tránh né hoài, nay về DC hết đường chạy trốn, chắc sẽ rất tích cực lo việc AH.